



Mã số: JHFE
Thông qua: 25/6/20; 22/10/22

Yêu cầu Báo cáo về việc Nghi ngờ Lạm dụng Trẻ em**

Bất kỳ nhân viên nào của học khu có lý do hợp lý để tin rằng **bất kỳ đứa trẻ nào** mà nhân viên đó từng tiếp xúc đã bị lạm dụng đều¹ phải báo cáo bằng lời nói hoặc lập tức báo cáo bằng lời nói qua điện thoại hoặc nói cách khác là tới văn phòng địa phương của Bộ Dịch vụ Nhân sinh Oregon (DHS) hoặc người được chỉ định của cơ quan này hoặc tới cơ quan thực thi pháp luật trong quận nơi người báo cáo làm việc tại thời điểm liên hệ theo Quy chế Sửa đổi của Oregon (ORS) 419B.010. Bất kỳ nhân viên học khu nào có lý do hợp lý để tin rằng **bất kỳ người nào**², người mà nhân viên tiếp xúc đã lạm dụng trẻ em phải báo cáo ngay lập tức hoặc yêu cầu lập báo cáo theo cách tương tự cho DHS hoặc người được chỉ định của DHS hoặc cơ quan thực thi pháp luật trong hạt nơi người báo cáo đang làm việc vào thời điểm đó của người liên hệ theo 419B.010. Nếu biết, báo cáo phải có tên và địa chỉ của đứa trẻ và cha mẹ của đứa trẻ hoặc những người khác chịu trách nhiệm chăm sóc đứa trẻ, tuổi của đứa trẻ, tính chất và mức độ của hành vi nghi ngờ lạm dụng, bao gồm mọi bằng chứng về hành vi lạm dụng trước đó, giải thích được đưa ra cho hành vi nghi ngờ lạm dụng, bất kỳ thông tin nào khác mà người báo cáo tin rằng có thể hữu ích trong việc xác định nguyên nhân có thể xảy ra hành vi lạm dụng và danh tính của thủ phạm có thể xảy ra.

Lạm dụng trẻ em bởi nhân viên học khu, nhà thầu³, đại lý⁴, tình nguyện viên⁵ hoặc học sinh đều bị nghiêm cấm và sẽ không được dung thứ. Tất cả nhân viên, nhà thầu, đại lý, tình nguyện viên và học sinh của học khu đều phải tuân theo chính sách này và quy định hành chính kèm theo.

Bất kỳ nhân viên nào của học khu có lý do hợp lý để tin rằng một nhân viên, nhà thầu, đại lý, tình nguyện viên hoặc học sinh khác của học khu đã tham gia lạm dụng hoặc một học sinh đã bị lạm dụng bởi một nhân viên, nhà thầu, đại lý, tình nguyện viên hoặc học sinh khác của học khu phải báo cáo ngay lập tức như vậy cho DHS hoặc người được chỉ định của DHS hoặc cơ quan thực thi pháp luật địa phương theo ORS 419B.015, và cho quản trị viên được cấp phép được chỉ định.

¹ Bao gồm việc bỏ bê một đứa trẻ; lạm dụng được định nghĩa trong ORS 419B.005.

² “Người” có thể bao gồm người lớn, học sinh hoặc trẻ em khác.

³ “Nhà thầu” có nghĩa là người cung cấp dịch vụ cho học khu theo hợp đồng theo cách thức yêu cầu người đó tiếp xúc trực tiếp, không giám sát với học sinh.

⁴ “Đại lý” có nghĩa là một người đóng vai trò là đại lý cho học khu theo cách thức yêu cầu người đó tiếp xúc trực tiếp, không giám sát với học sinh.

⁵ “Tình nguyện viên” có nghĩa là một người đóng vai trò là tình nguyện viên cho học khu cách thức yêu cầu người đó tiếp xúc trực tiếp, không giám sát với học sinh.

Học khu sẽ chỉ định một quản trị viên⁶ được cấp phép và một quản trị viên được cấp phép thay thế, trong trường hợp quản trị viên được cấp phép được chỉ định là kẻ lạm dụng bị nghi ngờ, để mỗi tòa nhà trường học nhận được báo cáo về hành vi nghi ngờ lạm dụng trẻ em của nhân viên, nhà thầu, đại lý, tình nguyện viên hoặc học sinh của học khu .

Nếu giám thị là người thủ phạm, báo cáo sẽ được đệ trình lên giám đốc điều hành nhân sự, người này cũng sẽ báo cáo với chủ tịch Hội đồng.

Học khu sẽ đăng tên và thông tin liên lạc của những người được chỉ định cho mỗi tòa nhà trường học, trong trường hợp tương ứng, được chỉ định để nhận các báo cáo về hành vi bị nghi ngờ lạm dụng và các thủ tục trong JHFE-AR(1) - Báo cáo về Hành vi Nghi ngờ Lạm dụng Trẻ em của người được chỉ định sẽ làm theo sau khi nhận được báo cáo, thông tin liên hệ của cơ quan thực thi pháp luật địa phương và văn phòng DHS địa phương hoặc người được chỉ định của văn phòng đó rằng nghĩa vụ báo cáo nghi ngờ lạm dụng giáo dục này ngoài các yêu cầu báo cáo cho quản trị viên được cấp phép được chỉ định.

Khi người được chỉ định nhận được báo cáo về hành vi nghi ngờ lạm dụng, người được chỉ định sẽ tuân theo thủ tục do học khu thiết lập và quy định trong quy định hành chính JHFE-AR(1) - Báo cáo về Hành vi Nghi ngờ Lạm dụng Trẻ em. Tất cả các báo cáo về nghi ngờ lạm dụng như vậy sẽ được báo cáo cho cơ quan thực thi pháp luật hoặc DHS, hoặc người được chỉ định của cơ quan này, để điều tra và cơ quan này sẽ hoàn thành cuộc điều tra bất kể có bất kỳ thay đổi nào trong mối quan hệ hoặc nhiệm vụ của người bị cáo buộc là kẻ ngược đãi.

Khi có lý do hợp lý để hỗ trợ báo cáo, một nhân viên học khu bị nghi ngờ lạm dụng sẽ bị cho nghỉ hành chính có lương trong khi chờ điều tra và học khu sẽ thực hiện các hành động cần thiết để đảm bảo an toàn cho học sinh. Khi có lý do hợp lý để hỗ trợ một báo cáo, một nhà thầu, đại lý hoặc tình nguyện viên của học khu bị nghi ngờ lạm dụng sẽ bị loại khỏi việc cung cấp dịch vụ cho học khu và học khu sẽ thực hiện các hành động cần thiết để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Học khu sẽ thông báo cho người đó, theo luật tiểu bang và liên bang cho phép, người bị nghi ngờ lạm dụng về bất kỳ hành động nào mà học khu thực hiện do báo cáo.

Một báo cáo có bằng chứng về sự lạm dụng của một nhân viên sẽ được ghi lại trong hồ sơ nhân sự của nhân viên. Một báo cáo chứng minh về lạm dụng của một học sinh sẽ được ghi lại trong hồ sơ giáo dục của học sinh.

Việc bắt đầu báo cáo một cách thiện chí, theo chính sách này, có thể không ảnh hưởng xấu đến bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện làm việc hoặc môi trường làm việc của người bắt đầu báo cáo hoặc người có thể đã bị lạm dụng. Nếu một học sinh bắt đầu báo cáo về việc nghi ngờ lạm dụng trẻ em bởi một nhân viên, nhà thầu, đại lý, tình nguyện viên hoặc học sinh của học khu, với thiện chí, học sinh sẽ không bị kỷ luật bởi học khu hoặc bất kỳ nhân viên, nhà thầu, đại lý hoặc tình nguyện viên nào của học khu. Cố tình báo cáo sai về lạm dụng trẻ em là *vi phạm Loại A*.

Học khu sẽ cung cấp thông tin và đào tạo mỗi năm học cho nhân viên học khu về việc ngăn ngừa và xác định lạm dụng, nghĩa vụ của nhân viên học khu theo ORS 339.388 và ORS 419B.005 - 419B.050 và theo

⁶ Dự luật Thượng viện 155 (2019) yêu cầu học khu chỉ định một quản trị viên được cấp phép và một quản trị viên được cấp phép thay thế trong trường hợp quản trị viên được cấp phép là kẻ lạm dụng bị cáo buộc cho mỗi tòa nhà trường học để nhận các báo cáo này.

chỉ dẫn của chính sách của Hội đồng để báo cáo nghi ngờ lạm dụng một trẻ em, và thông tin liên lạc điện tử thích hợp với học sinh. Mỗi năm học, học khu sẽ cung cấp chương trình đào tạo được mô tả ở trên cho các nhà thầu, đại lý, tình nguyện viên, phụ huynh và người giám hộ hợp pháp của học sinh theo học tại các trường do học khu điều hành, và sẽ được cung cấp riêng biệt với chương trình đào tạo dành cho nhân viên của học khu. Học khu sẽ cung cấp thông tin mỗi năm học về việc ngăn ngừa và xác định lạm dụng, nghĩa vụ của nhân viên học khu theo chính sách của Hội đồng là báo cáo lạm dụng và liên lạc điện tử thích hợp với học sinh cho các nhà thầu, đại lý và tình nguyện viên. Học khu sẽ cung cấp chương trình đào tạo mỗi năm học được thiết kế để ngăn chặn lạm dụng đối với học sinh theo học tại các trường do học khu điều hành.

Học khu sẽ cung cấp cho một nhân viên của học khu tại thời điểm thuê, hoặc cho một nhà thầu, đại lý hoặc tình nguyện viên tại thời điểm bắt đầu phục vụ cho học khu, những thông tin sau:

1. Mô tả hành vi có thể cấu thành lạm dụng;
2. Mô tả về quy trình điều tra và các hậu quả có thể xảy ra nếu báo cáo về hành vi nghi ngờ lạm dụng được chứng minh; và
3. Mô tả về các lệnh cấm đối với nhân viên, nhà thầu và đại lý của học khu khi họ cố gắng tìm một công việc mới, như được cung cấp theo ORS 339.378. Một nhân viên, nhà thầu hoặc đại lý của học khu sẽ không hỗ trợ một nhân viên, nhà thầu hoặc đại lý khác của học khu để có được một công việc mới nếu cá nhân đó biết, hoặc có lý do hợp lý hoặc có thể xảy ra để tin rằng nhân viên, nhà thầu hoặc đại lý của học khu có hành vi lạm dụng, trừ khi các tiêu chí được tìm thấy trong ORS 339.378(2)(c) được áp dụng.

Không có nội dung nào trong chính sách này ngăn cản học khu tiết lộ thông tin theo yêu cầu của luật pháp hoặc cung cấp việc truyền tải thường xuyên các hồ sơ hành chính và nhân sự theo luật định.

Học khu sẽ cung cấp cho học sinh, nhân viên học khu, nhà thầu, đại lý và tình nguyện viên một chính sách liên lạc điện tử phù hợp với học sinh.

Bất kỳ liên lạc điện tử nào với học sinh bởi một nhà thầu, đại lý hoặc tình nguyện viên cho học khu sẽ phù hợp và chỉ khi có sự chỉ đạo của chính quyền học khu. Khi liên lạc với học sinh bằng phương tiện điện tử về các vấn đề liên quan đến trường học, các nhà thầu, đại lý hoặc tình nguyện viên sẽ sử dụng e-mail của học khu, sử dụng danh sách gửi thư và/hoặc tin nhắn internet khác được học khu phê duyệt cho một nhóm học sinh thay vì từng học sinh hoặc theo chỉ dẫn của học khu sự quản lý. Nghiêm cấm nhắn tin hoặc liên lạc điện tử với học sinh thông qua thông tin liên lạc có được với tư cách là nhà thầu, đại lý hoặc tình nguyện viên cho học khu.

Tổng giám đốc sẽ xây dựng các quy định hành chính cần thiết để thực hiện chính sách này và tuân thủ luật pháp tiểu bang.

** Như được sử dụng trong chính sách này, thuật ngữ cha mẹ bao gồm người giám hộ hợp pháp hoặc người có quan hệ cha mẹ. Tư cách và nhiệm vụ của người giám hộ hợp pháp được định nghĩa trong ORS 125.005 (4) và 125.300 - 125.325. Việc xác định xem một cá nhân có hành động trong mối quan hệ cha mẹ hay không, nhằm mục đích xác định nơi cư trú, phụ thuộc vào việc đánh giá các yếu tố được liệt kê trong ORS 419B.373. Việc xác định cho các mục đích khác phụ thuộc vào việc đánh giá các yếu tố đó và giấy ủy quyền được thực hiện theo ORS 109.056. Đối với học sinh giáo dục đặc biệt, phụ huynh cũng bao gồm phụ huynh đại diện, học sinh trưởng thành được chuyển giao quyền và phụ huynh nuôi dưỡng theo định nghĩa trong OAR 581-015-2000.

KẾT THÚC CHÍNH SÁCH

(Các) Tài liệu tham khảo pháp lý:

[ORS 339.370 - 339.400](#)

[ORS 419B.005 - 419B.050](#)

[OAR 581-022-2205](#)

[ORS 418.257 - 418.259](#)

Greene kiện Camreta, 588 F.3d 1011 (9th Cir. 2009), bị bỏ trống một phần bởi Camreta kiện Greene, 131 S. Ct. 2020 (Mỹ 2011); bị bỏ trống một phần, được nhắc lại bởi Greene v. Camreta 661 F.3d 1201 (9th Cir. 2011).
Dự luật Thượng viện 51 (2021).

(Các) Tham khảo chéo:

GBNAA/JHFF - Yêu cầu Báo cáo về Hành vi Tình dục Đáng ngờ với Học sinh

GCAB - Thiết bị Điện tử Cá nhân và Phương tiện Truyền thông Xã hội - Nhân viên

JHFF/GBNAA - Yêu cầu Báo cáo về Hành vi Tình dục Đáng ngờ với Học sinh